

บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดเชียงใหม่

2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

3 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของสมาชิกต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 69,518 คน ผู้วิจัยทำการการสุ่มตัวอย่างแบบ Multi-Stage Sampling ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 306 คน และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มตัวอย่าง แล้วจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุดต่ำสุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.1 ผลการวิจัย

1.1.1 ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล สังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์

พบว่า สมาชิกกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง หนึ่งในสามส่วนมีอายุระหว่าง 41-50 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 48.40 ปี สมาชิกกลุ่มเกินครึ่งประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่มีใช้เกษตรกร จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา และมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวระหว่าง 3-4 คน โดยมีจำนวนสมาชิกเฉลี่ย 3.75 คน เมื่อศึกษาถึงรายได้รวมต่อปีพบว่า สมาชิกกลุ่มหนึ่งในสามส่วนมีรายได้รวมต่อปีระหว่าง 50,001-100,000 โดยมีรายได้เฉลี่ย 140,656.86 บาทต่อปี ด้านหนี้สินของสมาชิกกลุ่มเกินครึ่งมีหนี้สินอยู่ในช่วงมากกว่าจนถึง 25,000 บาทต่อปี ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ สมาชิกกลุ่มเกินครึ่งหนึ่ง มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ (พัฒนากร) 1-2 ครั้งต่อปีและเข้าร่วมประชุม 1-2 ครั้งต่อปี มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่เข้าร่วมประชุม

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยภาพรวมพบว่า แหล่งข้อมูลข่าวสารมากที่สุดคือ ผู้ใหญ่บ้าน, หอกระจายข่าว, เพื่อนบ้าน ส่วนแหล่งข่าวสาร

ที่สมาชิกกลุ่มเห็นว่าได้รับเป็นจำนวนน้อย ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ/แผ่นปลิว นิทรรศการ/โปสเตอร์ เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งหมดแล้ว สมาชิกกลุ่มได้รับข่าวสารจากแหล่งต่างๆทั้งหมด อยู่ในระดับน้อย

1.1.2 ทักษะคติของสมาชิกต่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

จากการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมสมาชิกกลุ่มมีทัศนคติในระดับเห็นด้วยต่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นแล้ว มี 11 ประเด็นที่มีทัศนคติในระดับเห็นด้วยซึ่งได้แก่ การเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ทำให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปลดปล่อยหนี้สินกรรมการส่วนใหญ่ไม่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พรรคพวกกรรมการด้วยตนเอง การรวมกลุ่มออมทรัพย์ไม่ทำให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน การรวมกลุ่มออมทรัพย์เป็นการช่วยแก้ปัญหาต่างๆของสมาชิก เช่นด้านการเงิน การตลาด เป็นต้น สมาชิกสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อกู้เงินไปลงทุนประกอบอาชีพ สมาชิกได้รับการฝึกอบรม ศึกษางานเพื่อพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพ ระบบบัญชีของกลุ่ม ลงบัญชีอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ กลุ่มออมทรัพย์มีระบบการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กลุ่มออมทรัพย์ได้รับการสนับสนุนและติดตามงานจากเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มออมทรัพย์ทำให้เกิดการรวมกลุ่มและใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานร่วมกัน กลุ่มออมทรัพย์ฝึกให้ท่านมีคุณธรรมและฝึกสัจจะให้เกิดขึ้น

ทัศนคติในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์มีการกระจายผลประโยชน์สู่ส่วนรวมอย่างเสมอภาค และยุติธรรม กลุ่มออมทรัพย์ทำให้ท่านรู้จักประหยัด และนำเงินมาช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่มีฐานะต่างๆกัน กลุ่มออมทรัพย์มีกิจกรรมการรับฝากและกู้ยืมเงิน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน ระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม กฎระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์ใช้กับสมาชิกทุกคนโดยความเสมอภาค การกำหนดเงินกู้ของกรรมการพิจารณาอย่างเป็นธรรม/เหมาะสม

1.1.3 ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

พบว่า สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่สามารถตอบคำถามในแต่ละประเด็น ได้ถูกต้อง ยกเว้นข้อ 10 ผลประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์คือ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน(กู้ยืมเงิน)เท่านั้นซึ่งสมาชิกกลุ่มฯสามารถตอบได้ถูกต้องน้อยที่สุด เมื่อศึกษาเกี่ยวกับระดับความรู้ในเรื่องกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกกลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มร้อยละ 92.8 มีระดับความรู้เกี่ยวกับกลุ่มระดับมาก โดยตอบคำถามถูกต้อง 9-12 คะแนน

1.1.4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่

พบว่า โดยภาพรวมสมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์อยู่ในระดับมากโดยมีส่วนร่วมในระดับมากในด้านการคิด การปฏิบัติ และการรับผลประโยชน์ ส่วนการมีส่วนร่วมในการวางแผน และการประเมินผลสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง

1.1.5 ปัญหาต่างๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์

พบว่า โดยภาพรวมสมาชิกกลุ่มมีปัญหาในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยแล้ว พบว่า ประเด็นที่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางคือ มีภาระมากจึงไม่สามารถเข้าร่วมในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ มีปัญหาระดับน้อยคือ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์ มีค่าใช้จ่ายในครอบครัวมากจึงไม่มีเงินเหลือสำหรับการออม มีปัญหาด้านสุขภาพจึงไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม มีปัญหาระดับน้อยที่สุดคือ ไม่มียานพาหนะในการเดินทางไปร่วมประชุม มีบ้านที่ห่างไกลกับสถานที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์ คนในครอบครัวไม่สนับสนุน และไม่ได้รับการเชิญชวนหรือสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์

1.3.6 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่

การศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อายุ หนี้สิน การได้รับข้อมูลข่าวสารทัศนคติของสมาชิกต่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และปัญหาของสมาชิกกลุ่มในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่ คือ อายุ หนี้สิน การได้รับข้อมูลข่าวสาร และทัศนคติของสมาชิกต่อกลุ่มออมทรัพย์ ส่วนตัวแปรที่มีผลในเชิงลบ คือ ปัญหาของสมาชิกในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

1.1.7 การพิสูจน์สมมติฐาน จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุ พบว่า มีตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัวแปร ในสมการที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม จึงพิสูจน์สมมติฐานได้ว่า มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่

2. การอภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตาม (ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่) พบว่า ตัวแปรที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสัมพัทธ์ทางสถิติกับระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มมีจำนวน 5 ตัวแปร ได้แก่ 1) อายุ 2) หนี้สิน 3) การได้รับข้อมูลข่าวสาร 4) ทักษะของสมาชิกต่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ 5) ปัญหาของสมาชิกในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ ตัวแปรเหล่านี้สามารถนำมาอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้

2.1.1 อายุ

จากการศึกษาพบว่า อายุของสมาชิกกลุ่มมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่ แสดงว่าผู้ที่มีอายุมากกว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิตา (2549) ซึ่งพบว่าอายุมีผลต่อการต้องการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และสอดคล้องกับงานวิจัยจรัญ (2545) ที่พบว่าอายุมีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาดารางเมตริกความสัมพันธ์ของตัวแปรที่นำมาวิเคราะห์ถดถอยพหุ (ตารางที่ 4.9) จะเห็นได้ว่า อายุของสมาชิกกลุ่มมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับตัวแปรต่างๆ ได้แก่ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน การได้รับข้อมูลข่าวสาร ทักษะของสมาชิกต่อกลุ่มออมทรัพย์ ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์ ดังนั้น ผู้ที่มีอายุมากกว่าจึงมีแนวโน้มที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย ซึ่งอาจเป็นเพราะที่ว่าผู้ที่มีอายุมากมีประสบการณ์มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยซึ่งที่สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและการได้รับข้อมูลข่าวสารมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ซึ่งการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมากขึ้นทำให้มีความรู้ และมีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่ม เป็นผลให้สมาชิกที่มีอายุมากกว่าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม

ถ้าพิจารณาความสัมพันธ์ของอายุในเชิงลบกับตัวแปรอื่น จะเห็นได้ว่า อายุมีความสัมพันธ์เชิงลบกับตัวแปรที่สำคัญคือ รายได้ อธิบายได้ว่าสมาชิกกลุ่มที่มีอายุมากจะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย จึงอาจจะเป็นเหตุผลอีกด้านหนึ่งที่ทำให้สมาชิกกลุ่มที่มีอายุมากเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมากกว่าสมาชิกกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า

2.1.2 หนี้สิน

พบว่า หนี้สินของสมาชิกกลุ่มมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่ แสดงว่า สมาชิกกลุ่มที่มีหนี้สินมากจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากกว่าผู้ที่มีหนี้สินน้อย

เมื่อพิจารณาตาราง 4.9 พบว่า หนี้สินของสมาชิกกลุ่มมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรที่สำคัญคือ การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ การร่วมประชุม การได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับกลุ่ม ออมทรัพย์ เพศ อาชีพ ลักษณะเช่นนี้อธิบายได้ว่าสมาชิกที่มีหนี้สินมากจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์มากกว่าผู้ที่มีหนี้สินน้อยกว่า ซึ่งอาจเป็นเพราะว่ามีจำนวนในสมาชิกในครัวเรือนมาก ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายมากกว่า จึงทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มฯ เพราะมีความความคาดหวังในผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนที่ได้ อีกทั้งผู้ที่มีหนี้สินมากจะเป็นผู้ที่มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ มากด้วย ทำให้มีการรับรู้ข่าวสารมากขึ้น จึงทำให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วม

ถ้าพิจารณาความสัมพันธ์ของหนี้สินในเชิงลบกับตัวแปรอื่นจะเห็นได้ว่า หนี้สินมีความสัมพันธ์เชิงลบกับตัวแปรสำคัญคือ ปัญหาในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า สมาชิกที่มีหนี้สินมากจะมีปัญหาในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์น้อยกว่าสมาชิกที่มีหนี้สินน้อย ซึ่งอาจเป็นเพราะปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ และมีผลต่อประโยชน์ที่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์จะได้รับ ดังนั้นสมาชิกกลุ่มฯ ที่มีหนี้สินมากจึงมีการแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมให้น้อยลงเพื่อที่จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากขึ้นจึงอาจเป็นเหตุผลอีกด้านหนึ่งที่ทำให้สมาชิกที่มีหนี้สินมากเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์มากกว่าสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ที่มีหนี้สินน้อย

2.1.3 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่ หมายความว่า สมาชิกกลุ่มที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมากกว่าจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากกว่าสมาชิกที่ได้รับข้อมูลข่าวสารน้อยกว่า จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทีละคู่ (ตารางที่ 4.9) พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรที่สำคัญคือ ทศนคติ ความรู้ การติดต่อเจ้าหน้าที่ การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ หนี้สิน อายุ ลักษณะเช่นนี้อธิบายได้ว่าผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารมากจะเป็นผู้ที่มีการเข้าร่วมประชุมและมีการพบปะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ (พัฒนากร) มากกว่าผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารน้อย ในขณะที่เดียวกันการเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ มาก จะทำให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และรับข่าวสาร และมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์มากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลทำให้ผู้ที่มีการได้รับข้อมูลข่าวสารมากเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากกว่าผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิดา (2549) ที่พบว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับ

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตองในตำบลแม่อุคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนและสอดคล้องกับงานวิจัยของประทีป (2541) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ำชลประทานของโครงการชลประทานเขื่อนแม่กวง อุทยานฯ พบว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรการจัดการน้ำชลประทานเช่นกัน

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีความสัมพันธ์เชิงลบกับตัวแปรที่สำคัญคือ ปัญหาในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารมากจะมีปัญหาในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มน้อยทำให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์มากกว่าผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารน้อยกว่า

2.1.4 ทักษะเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่ หมายความว่า สมาชิกกลุ่มมีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มออมทรัพย์จะมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมากกว่าสมาชิกกลุ่มที่มีทัศนคติที่ด้อยกว่า เนื่องจากทัศนคติมีผลทำให้แต่ละบุคคลแสดงพฤติกรรม กระทำต่อสิ่งนั้นตามความรู้สึกของแต่ละบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ดังนั้น สมาชิกกลุ่มที่มีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มออมทรัพย์ย่อมเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากกว่าผู้ที่มีทัศนคติที่ด้อยกว่าหรือไม่ดีต่อกลุ่ม จากการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตองในตำบลแม่อุคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชนิดา (2549) พบเช่นกันว่า ทัศนคติของเกษตรกรต่อการท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตองมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และสอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ (2543) ซึ่งพบว่า ทัศนคติของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

2.1.5 ปัญหาในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิก

ในจังหวัดเชียงใหม่

ปัญหาในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่ หมายความว่า สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ที่มีปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มน้อยจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์มากกว่าผู้ที่มีปัญหามากกว่าผู้ที่มีปัญหาในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากที่สุดที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าคนที่ไม่มีปัญหา

น้อยอาจเป็นผู้ที่อยากเข้ามามีส่วนร่วมเพราะต้องการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้ดีขึ้น เพื่อตนเองและชุมชนจะได้รับผลประโยชน์จากกลุ่มออมทรัพย์

ถ้าพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่ในตารางที่ 4.9 พบว่า ปัญหาของสมาชิกในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอายุ การศึกษา ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ต่างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ของสมาชิกกลุ่มในจังหวัดเชียงใหม่ จึงทำให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ไม่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของกลุ่มออมทรัพย์

3. ข้อเสนอแนะจากการทำวิจัย

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะบางประการอันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานพัฒนาชุมชน และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในการวางแผน ปรับปรุงการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ และยังอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งต่อไปดังนี้

3.1 ควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วม โดยเน้นการมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน ซึ่งให้สมาชิกเห็นความสำคัญตลอดจนเปิดโอกาสและกระตุ้นให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะสมาชิกที่มีอายุน้อย ผู้ที่มีหนี้สินน้อย ผู้ที่มีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีและควรช่วยแก้ไขหรือลดปัญหาของสมาชิกให้น้อยลงเพื่อที่สมาชิกเหล่านี้จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์มากขึ้น

3.2 ควรมีการระดมทุนของสมาชิกให้มากเพื่อความแข็งแกร่งของกลุ่มออมทรัพย์และลดการขอความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอก ซึ่งจะทำให้การพัฒนาของกลุ่มออมทรัพย์เป็นไปอย่างยั่งยืน

3.3 ควรมีการเชื่อมโยงกลุ่มออมทรัพย์ในรูปแบบเครือข่ายกับกลุ่มอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียง อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการกลุ่มออมทรัพย์ และเรื่องเงินทุนหมุนเวียน

3.4 กลุ่มออมทรัพย์ในแต่ละชุมชนควรจะมีการรับสมาชิกเพิ่มขึ้น เพื่อความแข็งแกร่งภายในชุมชน และในชุมชนต้องมีการประชุมเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์ให้บ่อยมากขึ้น โดยอาศัยการจูงใจ เช่น การปรับเงินเมื่อทำผิดกฎระเบียบที่สำคัญของกลุ่มเป็นการจูงใจทางลบและทางบวก คือ การให้โบนัสเมื่อสมาชิกปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มบรรลุนิติวัตถุประสงค์ของกลุ่ม เช่น การประชุมครบรอบสม่าเสมอไม่ขาด อย่างใดอย่างหนึ่งแก่สมาชิก หรือผู้ที่เข้าประชุมบ่อยที่สุดในรอบปี ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์ควรมีการรณรงค์ให้การอบรมแก่กลุ่มคนที่มีความอายุน้อย และในผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มมากขึ้นด้วย

3.5 ควรมีการศึกษาลักษณะสภาพปัญหาในเรื่องอาชีพและรายได้เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมและเร่งเร้าเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนในชุมชนตามสภาพ

ที่สามารถกระทำได้ในทางปฏิบัติ โดยคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพ ทำให้สมาชิกมีรายได้สูงขึ้น ส่งผลต่อภาวะการออมของสมาชิกที่มีระดับรายได้ในครอบครัวต่ำโดยจะมีโอกาสในการออมทรัพย์เข้าเป็นทุนของกลุ่มเพิ่มมากขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ก็จะมีโอกาสเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพิ่มมากขึ้นด้วยเนื่องจากความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ

4. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

4.1 ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนกับกลุ่มออมทรัพย์ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มได้

4.2 ควรศึกษาในเรื่องปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้กลุ่มออมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ สัมเลิการดำเนินกิจการ หรือไม่เกิดการพัฒนาอย่างชัดเจนเท่าที่ควร

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved